

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๒๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นการกิจการบริหารจัดการขยะ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และ(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย การกิจการบริหารจัดการขยะ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจที่สำคัญ ๓ เรื่อง คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการกิจการบริหารจัดการขยะ และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุม คณะกรรมการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการอย่างเข้มข้นการกิจการบริหารจัดการขยะ จำนวน ๗ มาตรการ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการกิจการบริหารจัดการขยะ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ทราบ และเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ ให้แจ้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศร์ตัน ภิรมย์รัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

แนบท้ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปฏิบัติการตามภารกิจเข้มข้นการบริหารจัดการขยะ

๑	ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
๒	นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
๓	ประธานสมาคมพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่
๔	นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่
๕	ประธานชมรมสื่อมวลชนแพร่
๖	ประธานชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดแพร่
๗	ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
๘	ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่
๙	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ (อ.ร้องกวาง)
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อ.ลอง)
๑๑	ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
๑๒	ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่
๑๓	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
๑๔	นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดแพร่
๑๕	ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
๑๖	ประธานชมรมธนาคารจังหวัดแพร่
๑๗	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่